



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร ๐ ๗๖๕๓ ๗๕๐๐

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๐/๑๙๐

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย ในกรณีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

ในการนี้ ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุโขทัย ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัยรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ว่ามีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัยถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎ ระเบียบ ต่าง ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบปัญหาเรื่องความทันเวลาในการลงข้อมูลบางประเด็นให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลทั่วไป (นโยบายผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ ผังผู้บริหาร เป็นต้น) เนื่องจากบุคลากรผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการในจัดเขียน โปรแกรมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ๔.๐ ส่งผลให้มีความล่าช้าบ้างในการลงข้อมูล แต่ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอื่นๆ ไม่พบความไม่สอดคล้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด ต่อไป (ปัจจุบันใช้แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยังคงใช้แนวทางเดิม ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแก้ไขจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่อย่างใด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุโขทัย และช่องทางอื่นๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไปด้วย

(นายสุธีมนต์ มณีเขวง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ทลว / ๐๙๙๓

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย